



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลบุคคล ๕๐๖๙๑  
ที่ มท ๐๒๐๒.๓/ว ๖๒๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็น  
ผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ส่วนกลาง)

ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร  
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)  
ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก  
อำเภอและจังหวัดตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น  
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๗๖ ราย นั้น

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก  
ให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรกระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร  
ที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST) ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ประกาศรายชื่อข้าราชการ  
พลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร  
กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง (MOI SMART Agent for CAST)  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หัวหน้าหน่วยงานแจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีรายชื่อตามประกาศ  
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานตัวในพิธีเปิดการศึกษาอบรมด้วยชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกาก็คอพับแขนยาว  
ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก จังหวัดนครนายก
๒. จัดเตรียมเสื้อผ้าไทย กางเกงสแล็คสีเข้ม และชุดจิตอาสา เพื่อใช้ในการฝึกอบรม
๓. ระหว่างการเข้าร่วมโครงการไม่อนุญาตให้กลับมาปฏิบัติงาน จึงขอให้ส่งมอบงานในหน้าที่  
ให้เรียบร้อย

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วม  
โครงการ โดยสามารถสืบค้นรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
<http://www.personnel.moi.go.th> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

